

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน จงจดจำสามคำ “พ่อ ครูและสัตกูรู” และลูกจะพัฒนาคุณสมบัติพิเศษมากมาย
- คำถาม:** ลูกคนไหนที่เฝ้าแต่สะสมรายได้หลายล้านในทุกอย่างก้าว?
- คำตอบ:** ผู้ที่เฝ้าแต่ก้าวหน้าต่อไปในทุกย่างก้าวในงานรับใช้จะเฝ้าแต่สะสมรายได้ของหลายล้าน ลูกจะได้รับหลายล้านได้อย่างไรหากลูกไม่ได้ใช้อย่างก้าวในงานรับใช้ของบาบา? งานรับใช้ให้ลูกหลายล้านเท่าในทุกย่างก้าวและด้วยการทำงานรับใช้ที่ลูกกลายเป็นมหาเศรษฐี
- คำถาม:** ด้วยการล่วงรู้ความลับใจที่ลูกกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์สำหรับทุกคน?
- คำตอบ:** บาบาได้บอกความลับแก่ลูกๆ ว่านี่คือร้านเดียวเท่านั้นสำหรับทุกคน ทุกคนต้องมาที่นี่อย่างแน่นอน นี่เป็นความลับที่ลึกซึ้งมาก เพียงลูกๆ ผู้ที่รู้ความลับนี้เท่านั้นที่สามารถกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์สำหรับทุกคน

โอมชานติ ลูกทางจิตแต่ละคนของพ่อทางจิตรู้ว่าบาบา คือ พ่อ ครูและสัตกูรูของเรา ลูกๆ รู้สิ่งนี้ แต่แม้กระทั่งขณะที่รู้สิ่งนี้ ลูกก็ลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้ที่กำลังนั่งที่นี้ก็รู้สิ่งนี้แต่พวกเขาก็ลืม ผู้คนในโลกไม่รู้สิ่งนี้เลย พ่อพูดว่า เพียงแค่จดจำสามคำนี้ และลูกจะสามารถทำงานรับใช้ได้อย่างมากมาย ผู้คนมากมายก็มาหาลูกที่นิตรรศการและพิพิธภัณฑสถาน เพื่อนฝูงและญาติมิตรมากมายก็มาที่บ้านของลูกเช่นกัน เมื่อใครบางคนมาลูกควรจะอธิบายว่า: ผู้เดียวที่เรียกว่าพระเจ้าคือบาบา ท่านเป็นครูและสัตกูรูเช่นกัน หากลูกจดจำสิ่งนี้ นั่นก็เป็นสิ่งดีเช่นกัน ลูกไม่ควรจดจำใครอื่น ลูกไม่สามารถพูดเช่นนี้ถึงใครอื่นได้ ลูกรู้ว่าบาบาของเราเป็นพ่อ ครู และเป็นสัตกูรูด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่แสนจะง่ายดาย! อย่างไรก็ตามบางคนก็มีสติปัญญาที่เป็นหินอย่างมากที่สติปัญญาของพวกเขาไม่สามารถซึมซับสามคำนี้ได้ พวกเขาลืมสามคำนี้ บาบากำลังเปลี่ยนเราจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ เพราะท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและดังนั้นท่านจะให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกอย่างแน่นอน เหล่าเทพมีมรดกที่ไม่มีขีดจำกัด หากลูกจดจำสิ่งนี้มากเท่านี้ลูกก็จะสามารถทำงานรับใช้ได้อย่างมากมายที่บ้านเช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการลืมมากเกินไปลูกจึงไม่สามารถบอกสิ่งใดแก่ใครได้ ลูกลืมสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะลูกได้หลงลืมมาเป็นเวลาทั้งวันทั้งคืน เวลานี้พ่อหนึ่งท่านและอธิบายแก่ลูกว่า ในความเป็นจริงความรู้ที่เรียบง่ายมาก แต่ต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะกลับมาสวมบุญพร้อมด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง บาบาคือพ่อของเรา ท่านให้คำสอนแก่เราและให้มรดกแก่เราเช่นกันและทำให้เราบริสุทธิ์เพราะพ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านเพียงแค่พูดว่า บอกทุกคนให้จดจำพ่อ หากลูกไม่ก้าวเข้ามาในงานรับใช้ของบาบาแต่อย่างใดแล้วลูกจะได้รับหลายล้านได้อย่างไร? เพียงด้วยการทำงานรับใช้เท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ ด้วยงานรับใช้เท่านั้นที่นำมาซึ่งหลายล้านในทุกย่างก้าว ลูกวิ่งมาจากทุกหนแห่งเพื่อทำงานรับใช้ พวกเขาเฝ้าแต่ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมากมาย เพียงพวกเขาเท่านั้นคือผู้ที่จะได้รับหลายล้าน สติปัญญาก็พูดด้วยเช่นกันว่า ก่อนอื่นต้องทำให้สุทรกลายเป็นบราห์มิน หากลูกไม่ทำให้พวกเขากลายเป็นบราห์มิน พวกเขาจะกลายเป็นอะไร? งานรับใช้เป็นที่จำเป็น ลูกๆ จะได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับชาวองงานรับใช้เพื่อที่พวกเขาได้รับการล่อใจ เป็นไปด้วยงานรับใช้ที่ลูกได้รับหลายล้าน บอกพวกเขาเพียงสิ่งเดียวที่ไม่มีใครอื่นในโลกรู้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือพ่อแต่ไม่มีใครรู้จักท่าน พวกเขาเพียงเฝ้าแต่พูดว่า “พระเจ้าผู้เป็นพ่อ” ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครว่าท่านเป็นครูด้วยเช่นกัน ครุนั้นก็ได้รับการจดจำเสมอโดยนักเรียน ผู้ที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีก็กล่าวได้ว่าไม่มีการศึกษา บาบาคือพ่อ นั่นไม่เป็นไร แม้ว่าลูกจะไม่ศึกษาสิ่งใดอย่างน้อยลูกก็สามารถเข้าใจว่าลูกคือพี่น้องเพศชาย พ่อของเราคือผู้เดียวที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อมาเพื่อก่อตั้งศาสนาเดียวและท่านทำสิ่งนั้นโดยผ่านบราห์มา อย่างไรก็ตามผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใดเลย หากพระเจ้าไม่เคยมาแล้วเหตุใดพวกเขาจึงร้องเรียกหาท่าน: โอ้ ผู้ปลดปล่อยได้โปรดมา! โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ในเมื่อพวกเขาจดจำผู้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหตุใดพวกเขาจึงศึกษาคัมภีร์? เหตุใดพวกเขาจึงไปสู่อารการจาริกแสวงบุญ? ท่านกำลังนั่งอยู่ที่นั่นหรือ? ไม่มีใครเข้าใจว่าในเมื่อพระเจ้าคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ใครก็ตามนั้นจะสามารถกลับมามีชีวิตด้วยการอาบน้ำในคงคาได้อย่างไร? จะมีใครสามารถไปสวรรค์ได้อย่างไร? พวกเขาต้องมาเกิดที่นี่ มีความแตกต่างระหว่างโลกใหม่และโลกเก่าใช้ไหม? โลกนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่ายุคทอง เวลานี้เป็นยุคเหล็ก มนุษย์มีสติปัญญาที่เป็นหินอย่างสมบูรณ์ เมื่อพวกเขาเห็นความสุขเล็กน้อยพวกเขาก็คิดว่านี่คือสวรรค์ เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายสิ่งนี้ ท่านไม่ได้กำลังดูหมิ่นลูก พ่อให้คำสอนแก่ลูกด้วยและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนเช่นกัน พระเจ้าคือพ่อ และดังนั้นลูกควรจะได้รับบางสิ่งจากพระเจ้าอย่างแน่นอน คำว่า “บาบา” นั้นเป็นเช่นนั้นที่ลูกจะได้รับกลิ่นหอมของ

มรดกอย่างแน่นอน ไม่ว่าลูกจะมีลู ป้า น้า อา มากมายเพียงไรก็ตาม ลูกก็ไม่ได้รับกลิ่นหอมของมรดกจากพวกเขา ลูกต้องสำรวจตรวจสอบตนเองและตระหนักว่าสิ่งที่พ่อกำลังพูดนั้นลูกต้อง กูรูไม่มีทรัพย์สินสมบัติใดๆ เขาละทิ้งบ้านและครอบครัวของเขา ในขณะที่ลูกละทิ้งกิเลส พวกเขาพูดว่าพวกเขาละทิ้งบ้านและครอบครัวของเขา ในขณะที่ลูกพูดว่าลูกละทิ้งกิเลสของทั้งโลก เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมากที่จะไปสู่โลกใหม่ เราได้ละทิ้งทั้งโลกเก่าโลกที่โตโมประธาน ยุคทองคือโลกใหม่ ลูกรู้ว่าโลกใหม่อย่างแน่นอน ทุกคนจดจำสิ่งนั้น โลกใหม่นั้นเรียกว่าสวรรค์ อย่างไรก็ตามผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่พูดเช่นนั้นเพียงเพื่อจะพูดว่า; พวกเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งใด พ่อบอกลูกๆ: ก่อนอื่นจงคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ บาบาคือพ่อ ครู และสัตว์กูรูของเราเช่นกัน ท่านจะพาทุกคนกลับบ้าน มีเพียงสองคำ มานมานะบาฟ! ทุกสิ่งรวมอยู่ในนั้น อย่างไรก็ตามลูกแม้กระทั่งลืมสิ่งนั้น ไม่ใช่ว่าลูกจะเฝ้าแต่จดจำอะไรในสติปัญญาของลูก! ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะสามารถเขียนได้ทุกวันว่าลูกนั่งอยู่ในสภาพใดและเป็นเวลานานเท่าไร ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อ ครู และสัตว์กูรู และดังนั้นลูกควรจะจดจำพ่อท่านนั้นใช่ไหม นักเรียนก็จะจดจำครูของเขาท่านนั้น อย่างไรก็ตามมายาก็อยู่ที่นั่นเช่นกัน เธอได้กลทหนึ่งศิระของลูกอย่างสมบูรณ์ เธอได้นำโชคของทั้งอาณาจักรของลูกไปและลูกก็ไม่แม้แต่จะรู้ตัว! ลูกมาเพื่อประกาศสิทธิในมรดกของลูก แต่ลูกไม่ได้รับสิ่งใดเลย นี่คือนสิ่งที่ลูกจะพูด แม้ว่าลูกจะไปสวรรค์ นั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แม้ว่าลูกมาที่นี่แต่ไม่ศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะไปสวรรค์ ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้ ลูกเข้าใจว่าลูกต้องไปสวรรค์และดังนั้นลูกจึงคิดว่ามันไม่สำคัญว่าลูกจะกลายเป็นอะไร นั่นไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียน แม้ว่าใครบางคนได้ยินเพียงเล็กน้อย เขาจะได้รับผลของสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ลูกได้รับทุนการศึกษาด้วยการศึกษาเล่าเรียน ลูกต้องประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดจากพ่อ และดังนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างแน่นอน หากลูกจดจำการศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะจดจำวงจรของ 84 ชาติเกิดเช่นกัน ควรจะจดจำทุกสิ่งในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี้ แต่แม้กระนั้นก็ยังไม่ได้มีการจดจำ หากลูกจดจำสิ่งนั้นแล้วลูกก็จะบอกผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งนั้นเช่นกัน ทุกคนมีรูปภาพ หากลูกอธิบายรูปภาพของชีวาแก่ผู้อื่น พวกเขาจะไม่วันโกธร บอกพวกเขาว่า เข้ามาและเราจะบอกคุณว่าชีวาเป็นพ่อที่ไม่ใช่บิดาของเรอย่างไร ความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อที่ไม่ใช่บิดาเกิดคืออะไร? ภาพเหล่านั้นจะไม่ใช้ภาพที่ไร้ประโยชน์ จะมีการกล่าวถึงชีวาอย่างแน่นอนว่าเป็นพระเจ้าและพระเจ้าท่านนั้นที่ไม่มีตัวตน เราเรียกท่านว่าพ่อ ท่านให้คำสอนแก่เราเช่นกัน ลูกดวงวิญญาณได้รับคำสอน เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง เป็นดวงวิญญาณที่กลายเป็นครู พ่อมาในพาทะนะนี้และสอนเราด้วย ท่านทำงานของการสร้างยุคทอง ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของยุคเหล็กที่นั่น มนุษย์จะมาจากไหน? ลูกๆที่มีคำมีประโยชน์ในงานรับใช้ก็คิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดทั้งวัน หากใครบางคนไม่ทำงานรับใช้ ก็เป็นที่เข้าใจว่าสติปัญญาของพวกเขาไม่ทำงานเลย ราวกับว่ามีบุดดู(คนโง่)กำลังนั่งอยู่ที่นี้ พวกเขาไม่สามารถเข้าใจพ่อ เป็นเพียงด้วยการจดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ท่านนั้นที่ลูกได้รับมรดก หากลูกตายในขณะที่กำลังจดจำพ่อ ลูกจะได้รับทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดของท่าน ทรัพย์สินสมบัติของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือสวรรค์ ลูกๆมีเข็มกลัดติดหน้าอกอยู่กับลูก เพื่อนฝูงและญาติมิตรหลายคนก็มาเยี่ยมเยียนลูกที่บ้าน เมื่อมีคนตายผู้คนมากมายก็ไปที่บ้านของบุคคลนั้น ลูกสามารถรับใช้พวกเขาทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ภาพของชีพบบานนั้นดีมาก แม้ว่าลูกจะเก็บภาพใหญ่ไว้ก็ไม่มีใครจะพูดสิ่งใด พวกเขาจะไม่พูดว่านั่นคือบราห์มา ผู้นี้แฝงตัว ลูกสามารถอธิบายแก่พวกเขาในวิธีที่แฝงตัวเช่นกัน เพียงแต่เก็บภาพของชีพบบาไว้ และนำภาพอื่นๆทั้งหมดออกไป นี่คือนชีพบบา พ่อ ครู และสัตว์กูรู ท่านมาเพื่อก่อตั้งโลกใหม่และท่านมาในยุคบรรจบพบกันท่านนั้น ลูกมีความรู้ในสติปัญญาของลูก บอกพวกเขาว่า จดจำชีพบบา อย่างจดจำใครอื่น ชีพบบาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านพูดว่า จดจำพ่อและลูกจะได้พบพ่อ ลูกสามารถทำงานรับใช้ที่แฝงตัว ลักขมีและนารายณ์กลายเป็นเช่นนั้นโดยการศึกษาความรู้นี้ พวกเขาถามว่า ชีพบบาไม่มีตัวตน ดังนั้นท่านมาได้อย่างไร? อ้า! แต่ลูกดวงวิญญาณเช่นกันก็ไม่มีตัวตนแล้วลูกมาได้อย่างไร? ดวงวิญญาณก็ลงมาจากเบื้องบนเพื่อเล่นบทบาทของเขาเช่นกัน พ่อมาที่นี้และอธิบายสิ่งนี้แก่ลูก ท่านไม่สามารถเข้าไปในหัว แล้วท่านจะพูดได้อย่างไร? ท่านเข้ามาในร่างเก่าที่ธรรมดา ต้องใช้วิธีการที่ดีมากในการอธิบายเรื่องนี้ บางคนก็ถามลูกว่าลูกยังคงทำความเลื่อมใสศรัทธาอยู่หรือไม่ บอกพวกเขาว่า เราทำทุกสิ่ง ลูกนั้นต้องปฏิบัติตนเองอย่างมีศิลปะวิธี ลูกควรจะคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะใช้เพื่อยกระดับผู้อื่น ลูกต้องไม่ทำให้ใครขุ่นมัวไม่พอใจ ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกเพียงแต่อยู่อย่างบริสุทธิ์ ลูกพูดว่า บาบาค้นไม่มีงานรับใช้ใดๆให้ทำ โอ ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้มากมาย ไปและนั่งริมฝั่งแม่น้ำคงคา ถามพวกเขาว่า จะเกิดอะไรขึ้นด้วยการอาบในแม่น้ำคงคา? คุณจะกลับมารับบริสุทธิ์หรือไม่? คุณพูดกับพระเจ้าว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! มาและชำระเราให้บริสุทธิ์ ดังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์หรือคงคาเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์? มีแม่น้ำเช่นนั้นอยู่มากมาย พ่อซึ่งเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์คือหนึ่งเดียวท่านนั้น แม่น้ำเหล่านั้นคงอยู่ตลอดเวลา พ่อต้องมาที่นี้เพื่อให้ลูกบริสุทธิ์ ท่านมาในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดและทำให้ลูกบริสุทธิ์ ไม่มีใครที่ไม่บริสุทธิ์ที่นั่น ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ โลกใหม่ เวลานั้นเป็นโลกเก่า เพียงลูกท่านนั้นที่รู้เกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ ไม่มีใครอื่นสามารถเข้าใจสิ่งนี้ พ่ออธิบายวิธีการต่างๆมากมายหลายประเภทเพื่อทำงานรับใช้แก่ลูก อย่าได้กลายเป็นบุดดู พวกเขาพูดว่ามีนกพิราบที่อมาแรลที่ส่งสาสน์ ไม่ใช่ว่านกพิราบจะ

นำสาสน์ของพระเจ้ามาจากเบื้องบน นักพิราบบอกฝึกให้ส่งสาสน์ที่ผูกติดไว้ที่ขาของมัน หลังจากทำสิ่งนั้นแล้วนักพิราบก็จะได้เมล็ดพืชมากันอย่างง่ายดายเพื่อที่นักพิราบเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเร่ร่อนไปทั่ว ลูกก็ได้รับเมล็ดที่นั่นเช่นกัน ลูกมีอำนาจในการปกครองโลกในสติปัญญาของลูก และลูกได้รับสิ่งนั้นที่นี้ พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้รับเมล็ดที่นั่นและดังนั้นพวกเขาจึงคุ้นเคยกับสิ่งนั้น ลูกคือผู้ที่มีชีวิต ลูกได้รับเมล็ดของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย ได้มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่านกกกระจอกได้ดื่มน้ำในมหาสมุทรจนแห้ง พวกเขาได้เขียนเรื่องราวเช่นนั้นไว้หลายเรื่อง ผู้คนจะพูดว่าสิ่งนั้นเป็นความจริง แล้วพวกเขาก็ได้รับการบอกว่าเทพปรากฏออกมาจากมหาสมุทร และพวกเขาก็ได้นำเพชรพลอยที่เต็มถาดมากับเขา พวกเขาจะพูดว่า นั่นเป็นความจริง! เทพจะปรากฏมาจากมหาสมุทรได้อย่างไร? มีมนุษย์หรือเทพที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรหรือไม่? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้อ่านและได้ยินมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงและเป็นเท็จ เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวที่ว่า มายานี้หลอกลวง... มีความแตกต่างเหมือนกับกลางวันและกลางคืนระหว่างสัจจะและความหลอกลวงในโลก ด้วยการพูดเท็จพวกเขาจึงกลายเป็นคนลึกลับ ลุกอธิบายด้วยไหวพริบอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นมันก็อยู่ในสติปัญญาของเพียงกำมือเดียวเท่านั้นจากผู้คนมากมาย นี่คือนิยามที่ง่ายดายและโยคะที่ง่ายดายมาก เมื่อลูกจดจำพ่อครูและสัจครู ค่ายกย่องคุณสมบัตพิเศษของพ่อครูและสัจครูก็จะเข้าไปในสติปัญญาของลูก ลูกควรตรวจสอบตนเอง ฉันทัดจำบาปตลอดเวลาหรือสติปัญญาของฉันไปในทิศทางอื่นหรือไม่? เวลานี้สติปัญญาของลูกได้รับความเข้าใจ พ่ออธิบายสิ่งที่แสนหวานให้แก่ลูก ท่านแสดงวิธีการให้แก่ลูก หากลูกนั่งและอธิบายแก่ผู้อื่น พวกเขาจะไม่กลายเป็นศัตรูของลูก ซึ่งพบบาผู้เดียวเท่านั้นคือพ่อ ครู และสัจครูของลูก จงจดจำท่าน จะต้องสร้างวิธีการในการอธิบาย ผู้คนก็ถามลูกเกี่ยวกับรูปภาพของบราห์มาเสมอ พวกเขาจะไม่มีความไม่เคารพต่อรูปภาพของชีวาเลย โอ! ท่านคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ ดังนั้นจงจดจำพ่อ ผู้คนมากมายสามารถได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น ด้วยการจดจำผู้เดียวที่นั้นลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ท่านคือพ่อของทุกคน ไม่ควรจะมีการจดจำระลึกถึงใครนอกจากผู้เดียว ตัดขาดจากคนอื่นและเชื่อมโยงตนเองกับผู้เดียวเท่านั้น เหล่านี้คือวิธีที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น หากลูกไม่สามารถจดจำพ่อได้ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้มากมายที่บ้าน ลูกจะพบกับเพื่อนฝูงและญาติมิตรมากมาย สร้างหลายๆวิธีที่แตกต่างกัน ลูกสามารถที่จะให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย มีเพียงร้านเดียวเท่านั้น ไม่มีร้านอื่นใด แล้วพวกเขาจะไปไหนอีกหรือไม่? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนที่บ้านและกับครอบครัวของลูกอย่างมีศิลปะวิธีอย่างยิ่ง อย่าได้ทำให้ใครไม่พอใจ แน่แน่นอน กลับมาบริสุทธิ์

2. รับเมล็ดของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายไปจากพ่อผู้เดียวและทำให้อาการของสติปัญญาของลูกเต็มเปี่ยม อย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกเร่ร่อน กลายเป็นผู้นำสาสน์และให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคน

พร: ขอให้ลูกเป็นราชริษีที่แท้จริง ผู้ที่อยู่อย่างเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นทั้งหมด โดยการมีทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด ราชริษีหมายถึงผู้ที่ในด้านหนึ่งมีอาณาจักร และอีกด้านหนึ่งเป็นริษีคือผู้ที่วางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด ถ้ามีความผูกพันยึดมั่นใดๆต่อตนเอง, ต่อผู้อื่น หรือสิ่งของใดๆ แล้วลูกก็ไม่ใช้ราชริษี ผู้ที่มีความคิดของความผูกพันยึดมั่นแม้เพียงน้อยนิด เท่าของเขายูบยวนเรือทั้งสองลำและแล้วพวกเขาจะไม่อยู่ทั้งลำนี้และลำนั้น ดังนั้น, จงกลายเป็นราชริษี ผู้ที่มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด นั่นคือ ผู้ที่เป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น ทำให้บทเรียนนี้เข้มข้น

คติพจน์: ความโกรธเป็นรูปแบบของไฟซึ่งเผาตัวเองและผู้อื่นด้วยเช่นกัน

*** โอม ชานติ ***